



ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

70 tập thể, cá nhân được khen thưởng, tặng kỷ niệm chương trong thực hiện ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019



Đổng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc. Ảnh: THÀNH TÂM

Sáng ngày 5/10, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 10 năm và biểu dương, khen thưởng điển hình tiên tiến thực hiện ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019. Dự hội nghị có các đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP); Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đại biểu các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và các huyện, thành phố.

(Xem tiếp trang 4)
TẮT ĐẠT

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH

Lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Luật Trồng trọt và Luật Chăn nuôi

Chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIV, sáng ngày 5/10, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào

dự thảo Luật Trồng trọt và Luật Chăn nuôi. Đồng chí Phạm Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự thảo Luật Trồng trọt gồm 7 chương, 85 điều quy định về hoạt động trồng trọt, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực trồng trọt, quản lý

nhà nước về trồng trọt. Dự thảo Luật Chăn nuôi gồm 7 chương, 82 điều quy định về chăn nuôi, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi, quản lý

(Xem tiếp trang 4)
THU HIỀN

Kiểm tra thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU tại huyện Quỳnh Phụ

Sáng ngày 5/10, đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy do đồng chí Hà Công Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã làm việc với Huyện ủy Quỳnh Phụ về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 5/5/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tỉnh Thái Bình đến năm 2020.

Việc triển khai, nghiên cứu thực hiện Nghị quyết số 01 tại huyện Quỳnh Phụ đã được các cấp ủy đảng, địa phương, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng chương trình hành động và thực hiện theo kế hoạch bảo đảm

(Xem tiếp trang 4)
TRỊNH CƯỜNG

Vận động trên 10 tỷ đồng xây dựng quỹ vì người nghèo các cấp

Sáng ngày 5/10, Ban vận động quỹ vì người nghèo tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm vận động xây dựng quỹ vì người nghèo (từ tháng 10/2017 đến tháng 9/2018), triển khai kế hoạch tổ chức vận động tháng cao điểm vì người nghèo năm 2018. Đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng ban vận động quỹ vì người nghèo tỉnh chủ trì hội nghị.

Tính đến hết tháng 9/2018, quỹ vì người nghèo 3 cấp có số dư gần 15 tỷ đồng. Riêng trong tháng cao điểm vì người nghèo năm 2017 đã có gần 100 cơ quan, đơn vị,

tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ quỹ vì người nghèo tỉnh số tiền gần 900 triệu đồng. Từ nguồn quỹ huy động được, ban vận động các cấp đã xây dựng mới 53 nhà, sửa chữa 175 nhà đại đoàn kết trị giá trên 1,6 tỷ đồng; hỗ trợ khám chữa bệnh cho 244 bệnh nhân nghèo với số tiền 146 triệu đồng; hỗ trợ sinh kế, phát triển sản xuất, đầu tư nước sạch cho trên 800 hộ nghèo với số tiền hỗ trợ 1,1 tỷ đồng; trao tặng 1.063 suất quà cho học sinh nghèo vượt khó với trị giá 387 triệu đồng...

(Xem tiếp trang 4)
THIÊN AN

Ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí Đỗ Mười

LTS: Ngày 5 tháng 10 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ra Công văn số 3652/UBND-KGVX về việc ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí Đỗ Mười. Toàn văn như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công điện số 4500/CD-BVHTTDL ngày 4 tháng 10 năm 2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí Đỗ Mười. Về việc này, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo như sau:

1. Về việc treo cờ rủ
- Các cơ quan, công sở trong tỉnh treo cờ rủ trong 02 ngày Lễ Quốc tang (ngày 6 và 7 tháng 10 năm 2018).
- Cờ rủ là Quốc kỳ, có dải băng tang (có kích thước bằng 01/10 chiều rộng lá cờ, chiều dài theo chiều dài của lá cờ và chỉ treo cờ đến 2/3 chiều cao của cột cờ, dùng băng vải đen buộc không để cờ bay).

2. Về việc dừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang:

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, các cơ quan hành chính, sự nghiệp Nhà nước dừng, hoãn tổ chức các sự kiện chào mừng, chương trình nghệ thuật, thi đấu thể thao và các hoạt động vui chơi, giải trí khác trong 02 ngày (ngày 6 và 7 tháng 10 năm 2018).

- Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân, các cơ sở vui chơi, giải trí dừng, hoãn tổ chức các chương trình nghệ thuật, thi đấu thể thao và hoạt động vui chơi, giải trí khác trên địa bàn trong 02 ngày (ngày 6 và 7 tháng 10 năm 2018).
Nhận Công văn này, yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện.

Tổng kết công tác chỉ đạo phòng, chống bệnh lùn sọc đen hại lúa năm 2018

Sáng ngày 5/10, tại Thái Bình, Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) phối hợp với Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời tổ chức hội nghị tổng kết công tác chỉ đạo phòng, chống bệnh lùn sọc đen hại lúa năm 2018. Đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Nhờ sự chủ động vào cuộc quyết liệt ngay từ đầu vụ của cả hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương trong chỉ đạo phòng, trừ rầy lưng trắng và bệnh lùn sọc đen ngay từ khâu xử lý hạt giống trước khi gieo, phun tiền chân mạ trước khi cấy ở các vùng có nguy cơ cao đã hạn chế sự lan truyền của vi rút lùn sọc đen sang cây lúa. Diện tích lúa nhiễm lùn sọc đen vụ mùa năm 2018 ở các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ là 250ha, giảm 7.282,3ha so với vụ hè thu - mùa năm 2017; ở các tỉnh phía Bắc, tổng diện tích nhiễm là 680ha, so với cùng kỳ năm trước giảm 53.923ha.

(Xem tiếp trang 4)
LƯU NGÀN

THAIBINH SEED 11 giống cây trồng được công nhận giống quốc gia

Sáng ngày 5/10, các đồng chí: Lê Quốc Doanh, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới thăm trung tâm nghiên cứu phát triển sản phẩm mới tại xã Đông Xá (Đông Hưng) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thai Binh Seed.

Trung tâm nghiên cứu phát triển sản phẩm mới là nơi chọn tạo, khảo nghiệm các giống cây trồng mới, từ đây, Thai Binh Seed đã nghiên cứu thành công nhiều giống cây trồng nhằm đáp ứng đòi hỏi từ thực tế sản xuất và mong muốn của người nông dân có những giống lúa ngắn ngày, chất lượng cao, chống chịu sâu bệnh tốt, thích ứng rộng. Hiện nay, Thai Binh Seed đã chọn tạo được 11 giống cây trồng đã được công nhận giống quốc gia như: BC15, TBR225, TBR36... bộ giống lúa của Thai Binh Seed đã góp phần nâng cao hiệu quả ngành Nông nghiệp Việt Nam.

(Xem tiếp trang 4)
NGÂN HUỖN

VŨ THƯ 9 tháng, tổng giá trị sản xuất ước đạt 7.488,59 tỷ đồng

Sáng ngày 5/10, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Vũ Thư tổ chức họp bàn giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 3 tháng cuối năm năm 2018. Tới dự có đồng chí Đỗ Xuân Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.

9 tháng đầu năm 2018, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Vũ Thư đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 7.488,59 tỷ đồng, tăng 10,19% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 3,06%; thương mại, dịch vụ tăng 8,01%; đặc biệt giá trị công nghiệp, xây dựng tăng cao nhất (17,24%). Trong sản xuất nông nghiệp, năng suất lúa xuân đạt 71,55 tạ/ha, tăng 0,05 tạ/ha; năng suất lúa mùa ước đạt 58 tạ/ha. Toàn huyện có 17 cánh đồng mẫu lớn với tổng diện tích 1.176ha theo hình thức liên doanh, liên kết bao tiêu sản phẩm. Đã tích tụ được 574ha đất để phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa. Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch cao nhất tỉnh (98,89%). Đến nay, toàn huyện có 21/29 xã về đích nông thôn mới. Các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, thông tin, thể thao đạt kết quả tốt. Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, kịp thời chế độ chính sách đối với người và gia đình có công, duy trì thường xuyên công tác bảo trợ xã hội, an sinh xã hội. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh.

(Xem tiếp trang 4)
THU TRANG

THÀNH PHỐ Trao quà cho học sinh nghèo năm học 2018 - 2019

Sáng ngày 5/10, Ban vận động quỹ vì người nghèo thành phố Thái Bình tổ chức trao quà cho học sinh nghèo năm học 2018 - 2019. Đồng chí Đỗ Đình An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố tới dự và trao quà cho các em học sinh.

244 học sinh của các trường tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn thành phố được chọn để trao quà dịp này đều là những học sinh nghèo hiếu học. Các em đều có điểm chung là dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng luôn cố gắng, nỗ lực, có khát vọng phấn đấu để đạt kết quả tốt trong học tập và rèn luyện.

Đây là nguồn động viên tinh thần kịp thời, giúp các em tiếp tục phấn đấu, nỗ lực học giỏi hơn nữa để sau này trở thành người có ích cho gia đình, xã hội.

MINH NGUYỆT

KIẾN XƯƠNG

Xây dựng nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm làng nghề

(Xem trang 2)



Nghề chạm bạc ở xã Lê Lợi (Kiến Xương).

Ảnh: QUỐC CƯỜNG

VŨ QUÝ

Xóa điểm đen về tai nạn giao thông

(Xem trang 4)